

# จุดต่ำสุดของมนุษยชาติ: พยานหลักฐานแห่งภาษา

ในบันทึกอันยาวนานและเปื้อนเลือดของความโหดร้ายมนุษย มีเพียงไม่กี่ช่วงเวลาที่ยืดเยื้อกับความน่าสะพรึงกลัวที่กำลังเกิดขึ้นในภาษา **นี่ไม่ใช่สงคราม — นี่คือการล่มสลายของระเบียบทางศีลธรรม** โรงพยาบาลกลายเป็นที่ประหาร เด็กถูกตัดอวัยวะโดยไม่มียา ผู้ป่วยถูกเผาทั้งเป็นบนเตียงโรงพยาบาล **นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ไม่ใช่ “ความเสียหายข้างเคียง”** นี่คือ **อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ** ที่กระทำโดยเจตนาจากรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากความลายนวลและได้รับการปกป้องด้วยความเจียมของโลกล

ภาพของชาบาน อัล-ดาลู วัย 19 ปี — ถูกมัดไว้กับสายน้ำเกลือ เผาทั้งเป็นบนเตียงโรงพยาบาลในโรงพยาบาลมรณสักขีอัล-อักซอ — ไม่ใช่ข้อยกเว้น มันคือ **เสียงร้อง** ภาพเฟรมเดียวที่แผดเผา ซึ่งยืนยันสิ่งที่แพทย์ พยาบาล และผู้รอดชีวิตอ่อนวอนให้โลกเห็น: โรงพยาบาลในภาษาไม่ใช่ที่หลบภัยของการดูแลอีกต่อไป — พวกมันคือ **โรงละครแห่งการสังหารหมู่** ชาบานไม่ใช่นักเรียน ไม่ใช่ภัยคุกคาม เขาเป็นชายหนุ่ม นักศึกษา ผู้ป่วย — ถูกเผาที่นอนอยู่ **นี่คือความโหดร้ายที่ออกแบบมา**

โรงพยาบาลอาหรับอัล-อาห์ลีถูกทิ้งระเบิดในเดือนตุลาคม 2023 ฆ่าชีวิต **ระหว่าง 100 ถึง 471 คน** ในระเบิดครั้งเดียว ตามมาด้วยการทำลายอัล-ชีฟา นัสเซอร์ และศูนย์การแพทย์อื่น ๆ โรงพยาบาลเหล่านี้ — เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความยืดหยุ่น — ตอนนี้กลายเป็นซากปรักหักพัง ห้องผ่าตัดเจียบจน ทางเดินเต็มไปด้วยเก้าอี้และชิ้นส่วนศพ ศัลยแพทย์ถูกบังคับให้ตัดอวัยวะของเด็กวัยหัดเดิน **โดยไม่มียาแก้ปวด** เพราะยาชาถูกปิดกั้น **นี่ไม่ใช่สงคราม นี่คือการฆ่าอย่างเป็นระบบ** ที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางที่สุด

ชาวภาษากำลังเผชิญ **การรณรงค์กำจัด** แพทย์ถูกบังคับด้วยปืนให้ละทิ้งผู้ป่วย ทารกคลอดก่อนกำหนดถูกทิ้งให้ตาย นำเปื่อยในตู้อบที่ไร้ไฟฟ้า ครอบครัวที่ถูกขับไล่ไปยังเต็นท์ชั่วคราวถูกกำจัดขณะหลับด้วยระเบิดที่ราคาแพงกว่าชีวิตของพวกเขาในสายตาของเพชรฆาต คนหิวโหยถูกยิงขณะพยายามเข้าถึงอาหาร **นี่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ทหาร — นี่คือการโจมตีชีวิตโดยตรง** มันคือความพยายามไม่ใช่แค่ฆ่า แต่เพื่อ **ลบล้างประชาชาติ** ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

กฎหมายระหว่างประเทศไม่คลุมเครือ กระนั้นอิสราเอล ตัดอาวุธด้วยตำนานเหยื่อชวีนีรันด์และเสริมกำลังด้วยการสมรู้ร่วมคิดของพันธมิตรผู้ทรงอำนาจ ละเมิดกฎหมายเหล่านั้นด้วยความดูถูกอย่างโจ่งแจ้ง **ชาวปาเลสไตน์กว่า 65,000 คนถูกสังหารในสองปี** — เกือบครึ่งเป็นเด็ก **นี่ไม่ใช่ตัวเลข นี่คือการฆ่า** **ใบหน้า เรื่องราว** — กลายเป็นเก้าอี้ **นี่คือ ครัวเลือดบนมโนธรรมของโลก**

และซ่อนอยู่ใต้เครื่องจักรแห่งความรุนแรงนี้คือ **ตัวเลือกแซมซัน** — หลักคำสอนลับของอิสราเอลเกี่ยวกับการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ มันคือหลักคำสอนที่บ่งบอกไม่ใช่แค่ทหารนิยม แต่ **ความว่างเปล่าทางศีลธรรม**: รัฐที่มีเมตตาด้วยความลายนวลของตนจนรู้ว่าจะทำลายโลกหากถูกต้อนจนมุม **นี่ไม่ใช่ความมั่นคง นี่คือการแบล็กเมลวันสิ้นโลก**

บางคนเรียกสิ่งนี้ว่า “การป้องกันตัว” แต่ไม่มีภัยคุกคาม ความทรงจำ หรือบาดแผลใดที่ทำให้การปิดกั้นอาหาร การทิ้งระเบิดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ หรือการบังคับศัลยแพทย์ตัดเด็กโดยไม่มียาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ **ไม่มีสมการ ไม่มีบริบท ไม่มีเหตุผลที่ทำให้สิ่งนี้ยอมรับได้** **นี่คือสิ่งที่รัฐกลายเป็นเมื่อเชื่อว่าตนอยู่เหนือการตัดสิน**

ภาพของชาบาน อัล-ดาลู — นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หนุ่ม ถูกเผาทั้งเป็นบนเตียงโรงพยาบาล — เป็นมากกว่าหลักฐานแห่งความโหดร้าย มันคือ **การโจมตีทางจิตวิทยาต่อมโนธรรมของมนุษยชาติ** มันคือบาดแผลที่ไม่เพียงแต่ทำร้ายชาวปาเลสไตน์ แต่ทุกคนที่ถูกบังคับให้เห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเห็น และกระนั้น ความโหดไม่ควรชี้ภาพ — แต่ชี้ **อาชญากรรมที่ทำให้ภาพนั้นเกิดขึ้น**

เราอยู่บนขอบเหว หากเราไม่สามารถเรียกความชั่วร้ายนี้ด้วยชื่อ หากเราไม่สามารถปฏิเสธมันโดยไม่มีเงื่อนไขหรือคำพูดอ้อมค้อม เราก็ไม่เพียงสูญเสียภาษา — **เราได้สูญเสียตัวเอง**

## คำเรียกร้องเพื่อความยุติธรรม

อย่ามีความสับสน: นี่ไม่ใช่เพียงคำคร่ำครวญ **นี่คือความต้องการการแก้แค้น — ผ่านกฎหมาย ผ่านความจริง ผ่านการตัดสินระหว่างประเทศ**

บุคคลทุกคนที่เข้าร่วมในการรณรงค์ทำลายล้างนี้ — นักบินทุกคนที่ทิ้งระเบิดโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ส่งการล้อม เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิเสธมอร์ฟีนให้ผู้บาดเจ็บหรือยิงใส่พลเรือนที่หิวโหย — ต้อง **รับผิดชอบ** ไม่ใช่ในฐานะทหารของรัฐ แต่ในฐานะ **ผู้กระทำอาชญากรรมสงคราม**

รวมถึง:

- สมาชิกของ **กองทัพอากาศอิสราเอล** ที่ทิ้งระเบิดโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน
- เจ้าหน้าที่ทหารที่นำและบังคับใช้ **การล้อมโรงพยาบาลและค่ายผู้ลี้ภัย**
- ทหารและยามที่อำนวยความสะดวกหรือกระทำ **การทรมาน ความอดอยาก และการประหาร**
- ผู้นำทางการเมืองที่ **อนุมัติ ปกป้อง หรือปกปิดอาชญากรรมเหล่านี้**

ทุกคนต้อง **ถูกเรียกชื่อ จับกุม สอบสวน และพิจารณาคดี** ที่ไหนมีหลักฐาน — หรือที่ไหนมีการสารภาพ — พวกเขาต้องถูกนำตัวไปยัง **ศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮก** ที่ซึ่งความยุติธรรมไม่ตอบสนองต่อชาตินิยม แต่ตอบสนองต่อ **มนุษยชาติเอง**

จงทราบ: สิ่งที่เกิดขึ้นในภาษาไมใช่ในนโยบาย ไม่ใช่การป้องกัน ไม่ใช่การตอบสนอง มันคือ **การรณรงค์กำจัดอย่างต่อเนือง** ซึ่งละเมิดอนุสัญญาเจนีวา กฎบัตรสหประชาชาติ และทุกหลักการแห่งอารยธรรมที่เราอ้างว่ายึดถือ

**การหยุดยั้งไม่ใช่ความยุติธรรม ความยุติธรรมคือการพิจารณาคดี ความยุติธรรมคือบันทึก ความยุติธรรมคือคำตัดสิน** การแก้แค้นต้องมา — ไม่ใช่ด้วยเลือด แต่ด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัง แต่ด้วยความจริง

หากโลกปฏิเสธที่จะดำเนินการ เราทุกคนคือผู้สมรู้ร่วมคิด หากเราอนุญาตให้สิ่งนี้ไม่ถูกลงโทษ ภาษาจะไม่ใช่สถานที่สุดท้ายที่สังคมนิยมถูกทำให้เสื่อมเสีย **จะมีการสร้างแบบอย่าง** — ว่ารัฐสามารถทิ้งระเบิดโรงพยาบาล ปล่อยให้เด็กอดอาหาร และเผาผู้บาดเจ็บทั้งเป็น — โดยไม่ต้องรับผลใด ๆ

**สิ่งนี้จะไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ใช่ตลอดกาล**